



2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ  
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

## ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร  
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต



### จดหมายข่าว

สภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต

SDU Council Newsletter

ปีที่ 3 ฉบับที่ 21

ประจำเดือนมีนาคม 2568



1 สภามหาวิทยาลัย **รับทราบ** เอกสารแจก  
ที่ประชุมจากประธานที่ปรึกษาอธิการบดี  
จำนวน 9 เล่ม



2 สภามหาวิทยาลัย **รับทราบ** การดำเนินงานตามข้อสังเกต  
และข้อเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ครั้งที่ 2(18)/2568 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

3 สภามหาวิทยาลัย **อนุมัติ** เปลี่ยนแปลงกรรมการ คณะกรรมการ  
ประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  
28 มีนาคม 2568 โดยมีรายชื่อดังนี้

- 1) ลำดับที่ 5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ  
เปลี่ยนเป็น รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์
- 2) ลำดับที่ 6 ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ เปลี่ยนเป็น  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชนิตร์ แก้วเนตร

4 สภามหาวิทยาลัย **อนุมัติในหลักการ**  
การจัดตั้งสถาบันศิโรจน์ผลพันธ์



5 สภามหาวิทยาลัย **อนุมัติ** การจัดตั้งส่วนงาน  
สำนักนวัตกรรมการชุมชน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต



6 สภามหาวิทยาลัย **อนุมัติ** ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4)  
พ.ศ. 2568

7 สภามหาวิทยาลัย **ให้ความเห็นชอบ**  
นโยบายและแนวทางการบริหาร  
งานบุคคลในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
ประจำปี พ.ศ. 2568-2570



8 สภามหาวิทยาลัย **ให้ความเห็นชอบ** การขอปรับแก้ไข  
การขอเพิ่มอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรศึกษาศาสตร  
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการศึกษา หลักสูตร  
ปรับปรุง พ.ศ. 2564 จากจำนวน 11 คน คงเหลือจำนวน  
10 คน ตามมติคณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบและ

รับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาระดับหลักสูตร สำนักงาน  
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

9 สภามหาวิทยาลัย **ให้ความเห็นชอบ** การขอเปลี่ยนแปลง  
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร  
จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่

- 1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน  
เพื่องานบริการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564
- 2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

10 สภามหาวิทยาลัย **ให้ความเห็นชอบ** การขอเพิ่มรายวิชา  
ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกเลือก จำนวน 2 วิชา  
ในรายละเอียดของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา  
วิทยาศาสตร์ทั่วไป หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566 (SDU.OBE2)  
ได้แก่ 1) วิชาการสร้างอุปกรณ์การทดลองวิทยาศาสตร์  
และ 2) วิชาการสร้างสื่อวัตกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

11 สภามหาวิทยาลัย **อนุมัติ** การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ  
สภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิภายในจากคณะพยาบาลศาสตร์  
และโรงเรียนการทองเทียวและการบริการ แทนตำแหน่งที่ว่าง

- 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิตา พุ่มท่าอิฐ เป็นกรรมการ  
สภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิภายในจากคณะพยาบาลศาสตร์
- 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาตา วิชาศิลป์  
เป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิภายในจากโรงเรียน  
การทองเทียวและการบริการ

12 สภามหาวิทยาลัย **รับทราบ** รายงาน  
ผลการดำเนินการโครงการ  
หลักสูตรเซฟอาหารไทยมืออาชีพ  
ภายใต้โครงการ หนึ่งหมู่บ้าน  
หนึ่งเซฟอาหารไทย



13 สภามหาวิทยาลัย **รับทราบ** การเปลี่ยนแปลงวันประชุม  
สภามหาวิทยาลัย ประจำเดือนพฤษภาคม 2568 จากเดิม  
วันที่ 30 พฤษภาคม 2568 เป็นวันที่ 22 พฤษภาคม 2568  
เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมลำพอง 2  
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

14 สภามหาวิทยาลัย **รับทราบ** กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ครั้งต่อไป ครั้งที่ 4(20)/2568 วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2568

15 สภามหาวิทยาลัย **รับทราบ** รายงานความคืบหน้า  
การประสานงานจัดกิจกรรมของโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์  
จำนวน 2 หน่วยงาน ได้แก่ 1) ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์  
กราฟฟิคไซท์ 2) วิทยาเขตสุพรรณบุรี

**การประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 3(20)/2568** ● ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.บุญเรียง



ขจรศิลป์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานในการประชุม โดยมีวาระเพื่อพิจารณาเรื่องรายชื่อ เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการสอนล่วงหน้าของผู้ที่ขอกำหนดตำแหน่งรองศาสตราจารย์โดยวิธีปกติ จำนวน 2 ราย ณ ห้องประชุม 1117 อาคาร 1 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2568



**การอบรมหลักสูตรส่งเสริมคุณภาพกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาและผู้บริหารระดับสูงในสถาบันอุดมศึกษา (สพส.) รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2568** ● นายถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชนิตร์ แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย เข้าร่วมการอบรม ระหว่างวันที่ 11-27 มีนาคม 2568 เป็นการอบรมภาคบรรยาย และการศึกษา ดูงานในต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 25-30 พฤษภาคม 2568 ณ เครือรัฐออสเตรเลีย โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 50 ราย อาทิ นายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง



สำหรับสภาสถาบันอุดมศึกษาและผู้บริหาร ซึ่งจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันจากกรณีศึกษา มีการบูรณาการและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมให้เหมาะสมกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด ณ ห้องประชุม Kensington ชั้น 5 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ



**การประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมายครั้งที่ 3(16)/2568**

● ศาสตราจารย์ พลตำรวจตรีหญิง ดร.พัชรา สินลอยมา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุม และรองศาสตราจารย์ ดร.สุชุม เฉลยทรัพย์ รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์ และรองศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร ปัจฉิมมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์ เข้าร่วมประชุม โดยมีวาระการพิจารณาเรื่อง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย หลักเกณฑ์ อัตรา และวิธีการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์พนักงานมหาวิทยาลัย กรณีเสียชีวิต พ.ศ. .... และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2568



## การอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้จาก 4 อธิการบดี เพื่อการใช้งาน Upskill / Reskill / New Skill อย่างไร? ให้ OK

● ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรินทร์ สวนแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมการอบรมเพื่อการใช้งาน Upskill / Reskill / New Skill อย่างไร? ให้ OK โดยได้รับเกียรติจาก 4 อธิการบดี เป็นวิทยากร ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บรรยายหัวข้อ “ทำไมต้อง Reskill – Upskill – New skill” รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (อดีตอธิการบดี) บรรยายหัวข้อ “Skill” ตัวชีวิตที่สำคัญยิ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต บรรยายหัวข้อ “Skill” ที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตต้องการ และรองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เถลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (อดีตอธิการบดี) Workshop เพื่อการใช้งาน “Skill” ให้ OK ณ ห้อง 301 ชั้น 3 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2568



การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 3(17)/2568 ● นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุม และ ดร.บุญลือ ทองอยู่ ดร.สายหยุด จำปาทอง พันตำรวจโท นายแพทย์ธานีจ พงคพนาไกร รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัช นิยมพลี เข้าร่วมประชุม โดยมีวาระ เรื่องการตรวจสอบภาพประจำปี 2568 และการนิวัติคืนไม้หวัดใหญ่ เรื่องผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ 2568 ไตรมาส 1 โดยแยกเป็นประเด็นความเสี่ยง เรื่องการพัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน ประเด็นความเสี่ยง เรื่องบทความวิจัย/บทความวิชาการของอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และเรื่องการจัดทำของเสียและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2568



การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3(14)/2568 ● นายธงชัย ศรีตามา อู่นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุม และนายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด นายนิคม กฤษณรังษิคุณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม โดยมีวาระเรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ เรื่องการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกับอธิการบดี เรื่องรายงานงบการเงิน เดือนมกราคม 2568 ณ ห้องประชุม 1119 อาคาร 1 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2568

